



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 65/2542

วันที่ 12

พฤษภาคม 2542

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 6

นายชาญชัย มุกสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม ศกนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 6 ณ เกาะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย โดยมีประเด็นสำคัญของการประชุม ดังนี้

1) พิจารณามาตรการเพื่อการระงับภัยด้านเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค และของโลก รวมทั้งมาตรการการสร้างเครือข่ายเพื่อลดผลกระทบทางสังคม (Social Safety Net) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ

2) พิจารณากำหนดให้ดำเนินการต่อไปในการสร้างกลยุท เพื่อความเจริญเติบโต โดยประเทศสมาชิกต่างๆ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหากลยุทธ เพื่อความเจริญเติบโตของประเทศ และสมาชิกต่างๆ ได้แก่ การสร้างอุปสงค์ในประเทศเพื่อความเจริญเติบโต การปรับโครงสร้างภาคการเงินและภาคธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศที่ประสบวิกฤติการเงินผ่านทางทวิภาคี และพหุภาคี การเสริมสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนความเจริญเติบโต และจัดหามาตรการเพื่อลดผลกระทบทางสังคม

3) พิจารณามาตรการริเริ่มต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบเอเปคเพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาค ได้แก่ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การฟื้นฟูให้มีการไหลเวียนของเงินทุนกลับสู่ภูมิภาค การพัฒนาตลาดพันธบัตรภายในประเทศ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของมาตรฐานการจัดการที่ดีในองค์กร การปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญ มาตรการริเริ่มเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการเตรียมตัวสำหรับปัญหา Y2K

4) พิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบการเงินโลก ทั้งนี้จะกล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานของการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น G-7, G-22 และ G-33 และองค์การการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งจะร่วมกันพิจารณาความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้กรอบเอเปคที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบการเงินโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในราวเดือนกันยายน ศกนี้ ต่อไป

Posted 12 May 1999